



# CHÚA NHẬT, Ngày 26 Tháng 11, 2023 LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA — Năm A

## SUY NGẪM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Vào tháng 5 năm 2023, ở Anh Quốc, sau gần 3/4 thế kỷ, lần đầu tiên một vị vua lên ngôi. Vài ngày sau, một người bạn của tôi chế giễu: “Thật lãng phí thời gian và sức lực! Mục đích của một vị vua là gì?” Tôi là một người Mỹ kiêu hãnh, không muốn khôi phục chế độ thần quyền hay quân chủ chuyên chế. Tôi thích đất nước cộng hòa dân chủ của chúng ta. Nhưng lễ đăng quang của Vua Charles nhắc nhở tôi về một điều cần thiết ở mỗi người và mỗi cộng đồng: niềm tin vào tương lai. Vai trò cơ bản nhất của nhà vua là tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của dân tộc. Ở Anh Quốc, các thành viên quốc hội xử lý nhiều nhiệm vụ thực tế trong việc cai quản. Nhưng nhà vua hoặc hoàng hậu có thể làm điều họ không thể: thể hiện trong một con người, hiện thực và tương lai của cả một quốc gia. Nói “đây là vua của chúng tôi” có nghĩa là “chúng tôi tồn tại như một cộng đồng và chúng tôi có tương lai”. Vương quyền không chủ yếu nói về quyền lực của một cá nhân hay một gia đình. --- Đó là về bản sắc lâu dài và sự thống nhất của tổng thể. --- Nói, Đức Giêsu Kitô là Vua của chúng ta là nói rằng chúng ta tồn tại như một dân tộc. Chúng ta là một trong Ngài. Chúng ta đang sống và sẽ còn tồn tại như thế mãi trong Thiên Chúa. Và vì Ngài sẽ là vị Vua Phục Sinh của chúng ta mãi mãi, nên chúng ta cùng nhau có một tương lai tràn đầy hy vọng. Ngay cả những quốc gia tốt nhất cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Nhưng Đức Giêsu Kitô và Giáo Hội của Ngài sẽ tồn tại mãi mãi. Thật là Tin Mừng tốt! Việc phong vương cho một vị vua không phải là lãng phí thời gian. Chúng ta làm việc tôn vinh cả ngày.---Hãy chắc chắn trao vương miện cho vị vua chính trực --- vị vua có vương quốc mà không bao giờ kết thúc nhưng tồn tại đời đời. (Bản Quyền ©IPI — LM. John Muir chia sẻ Mt. 25:31-46)

## VUA VŨ TRỤ

Con Người ngự đến vinh quang,  
Thiên Thần hầu cận, cao sang tầng trời.  
Muôn dân tập họp bên Người,  
Phân chia phán xét, cuộc đời trần gian.  
Chiên dê tách biệt trước nhan,  
Chiên nằm bên hữu, Chúa ban phúc lành.  
Cha Ta chúc phúc lòng thành,  
Nước Trời gia nghiệp, thường dành các người.  
Vi xưa đói khát ở đời,  
Cho ăn đãi uống, một thời vị tha.  
Ta là khách lạ phương xa,  
Rộng lòng tiếp đón, vào nhà trú chân.  
Yếu đau bệnh hoạn cơ bần,  
Viếng thăm chăm sóc, ân cần lo toan.  
Tình thương đức ái khôn ngoan,  
Chính Ta bé mọn, hân hoan đón chào.  
Dê nằm bên trái tự cao,  
Không thương, chẳng giúp, tự hào chủ quan.  
Không thăm, thiếu viếng đa đoan,  
Sống đời ích kỷ, bất toàn trí tâm.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mt 25:31-46)

## MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- Thứ Hai, Ngày 4 Tháng 12:** Cha Quản Nhiệm sẽ giảng tĩnh tâm cho Cộng đoàn buổi thứ nhất tại Nhà thờ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
- Thứ Năm, Ngày 14 Tháng 12:** Cha Quản Nhiệm sẽ giảng tĩnh tâm cho Cộng đoàn buổi thứ nhì tại Nhà thờ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
- Thứ Hai, Ngày 18 Tháng 12:** Giáo xứ chúng ta sẽ có buổi Hoà giải (giải tội cho toàn giáo xứ) tại nhà thờ vào lúc 7 giờ tối.
- Thứ Hai, Ngày 18 Tháng 12:** Giáo xứ chúng ta sẽ có buổi Hoà giải (giải tội cho toàn giáo xứ) tại nhà thờ vào lúc 7 giờ tối.
- Thứ Bảy, ngày 23 Tháng 12:** CĐ chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ Chủ Nhật Tuần Thứ Tư Mùa Vọng vào lúc 8 giờ tối.
- Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 12:** CĐ ĐMLT sẽ cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 9 giờ tối.
- Thứ Hai, Ngày 25 Tháng 12:** Cộng đoàn chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ Giáng Sinh vào lúc 4 giờ chiều.

**THÁNH LỄ VIỆT NAM vào lúc 5 PM Chủ Nhật**

## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNG MƯỜI MỘT 2023

### Ý Nguyện Chung : Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.



## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

November 18 & November 19, 2023

**Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ**  
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI,  
RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.  
Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí  
qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100  
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

**Hội Đồng Mục Vụ — Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời —** Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng  
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu / Thư Ký : C. Bùi Kim Tân Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thương / Tài Chánh: C. Triết Tạ